

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh, thành phố đạt được trong năm 2018. Cũng tại hội nghị, đại biểu cử tri kiến nghị HĐND tỉnh, HĐND thành phố các vấn đề liên quan đến đời sống. Các cấp, các ngành hỗ trợ các địa phương còn gặp khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Đối với các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cần nghiên cứu, có cơ chế hỗ trợ phù hợp để các xã thực hiện các tiêu chí nâng cao. Cử tri xã Vũ Đông kiến nghị tỉnh, thành phố sớm nâng cấp, cải tạo tuyến đường nối xã Vũ Đông với xã Vũ Lạc và phường Trần Lâm...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu cử tri kiến nghị Quốc hội tỉnh đi kiểm tra công tác của tỉnh năm 2018, phương

hướng, nhiệm vụ năm 2019; đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2018, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đóng góp không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận; đồng thời trao đổi, giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những vấn đề cử tri quan tâm và kiến nghị sẽ được tổng hợp gửi đến ngành liên quan giải quyết và trả lời cử tri tại kỳ họp sau.

Chiều ngày 3/1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu cử tri kiến nghị Quốc hội tỉnh đi kiểm tra công tác sau sáp nhập trường học

tại Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ). Cùng đi có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, huyện Quỳnh Phụ.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), chỉ thị 8/2018, Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ và Trường THCS Quỳnh Mỹ nhận quyết định sáp nhập thành Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ. Hiện nay, Trường có 49 cán bộ, giáo viên và 831 học sinh. Trường có đủ phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị, sân chơi bãi tập đáp ứng nhu cầu dạy và học. Sau 1 học kỳ thực hiện sáp nhập, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Trường đang dần đi vào nề nếp. Tu trưởng cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trong xã ổn định, đồng thuận ủng hộ việc sáp nhập. Cơ sở vật chất, trang

thiết bị được củng cố, từng bước kiện toàn. Tuy nhiên, sau sáp nhập, Trường cũng đang gặp một số khó khăn như: chuyên môn, nghiệp vụ, phong cách làm việc của cán bộ, giáo viên giữa hai cấp học chưa đồng bộ; đồng chí hiệu trưởng nguyên là hiệu trưởng cấp THCS nên chưa nắm bắt rõ về tình hình cấp tiểu học, đặc biệt là hệ thống các văn bản của cấp tiểu học...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc sau khi thực hiện sáp nhập và đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục khó khăn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả Trường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị

các nhà trường và ngành Giáo dục Quỳnh Phụ tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên và các tầng lớp nhân dân khi thực hiện sáp nhập trường học; tự tổng kết, đúc rút kinh nghiệm là bài học cho các trường học khác; phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết, từng bước giải quyết khó khăn; duy trì kỷ cương, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động trên cơ sở tôn trọng và chấp hành nghiêm nguyên tắc hoạt động; để cao trách nhiệm, nâng cấp nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, tổ, nhóm chuyên môn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương điều chỉnh thiết chế phù hợp với trường liên cấp; phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất để phân công giải quyết, giúp các nhà trường và đội ngũ cán bộ, giáo viên yên tâm công tác.

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC...

(Tiếp theo trang 1)

học hành". Cách mạng Tháng Tám thành công, một ngày sau Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm giải quyết những vấn đề về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. "Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì"... Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm "Đầu tiên là công việc đối với con người". Người dặn trong Di chúc: "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân"...

b) Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

- Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện rõ trong quan niệm: "ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại". Tôn trọng nhân dân là đề cao ý dân, sức dân, bởi "Đề mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong". Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

- Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ. Dân chủ, được hiểu ngắn gọn: dân là chủ và dân làm chủ. Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tinh thần chủ nghĩa xã hội, khuyến khích nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân "dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm". Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là phát huy quyền của người dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe...

- Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân. Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu và rất nhất quán về đạo đức. Người để lại cho chúng ta nhiều phẩm chất đạo đức quý báu, trong đó cao nhất, cốt lõi là chí công vô tư, tức là nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân thể hiện rất rõ ở quan điểm khi Người nói đạo đức cách mạng là: "Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân"... Trần trờ về đời sống nhân dân, trong Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng, Nhà nước "chớ nên tổ chức diễu phùng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân"...

c) Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

- Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Phong cách tôn trọng nhân dân của Hồ Chí Minh được thể hiện bằng nhiều cách. Người chủ ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình mình...

- Phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của nhân dân. Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, đến với quần chúng, để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý là nhu cầu thường trực của Bác... Để thực hiện phong cách dân chủ, cần phải hiểu: "Nếu quần chúng nói mười điều mà chỉ có một vài điều xảy dựng, như thế vẫn là quý báu và bổ ích"...

- Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân. Trên cơ sở nhận thức "dân dĩ thực vi thiên", nghĩa là dân lấy ăn làm trời, và "có thực mới vực được đạo", nghĩa là không có ăn thì chẳng làm được việc gì cả, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh thể hiện đậm nét việc chăm lo cho đời sống của nhân dân. Trong sự nghiệp kiến thiết chủ nghĩa xã hội, người cho rằng: "Hết thân có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ". Người nói: "Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu cực khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên", tình thương ở Người đã biến thành trách nhiệm của bản thân Người. Người khẳng định: "chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân"...

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng
Số trúng thưởng: 56508
Mở thưởng ngày 2 tháng 1 năm 2019

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BẮT 2 VỤ TÀNG TRỪ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Hồi 16 giờ 30 phút ngày 1/1, tại thôn Trung Thành, xã Nam Phú (Tiền Hải), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Độ, sinh năm 1984, trú tại thôn Thanh Lũng, xã Thái Nguyên (Thái Thụy) và Lâm Thế Duy, sinh năm 1988, trú tại thôn Quang Thịnh, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) đang có hành vi tàng trữ trái phép 5,912g heroín. Trước đó, ngày 27/12/2018, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thanh, sinh năm 1988, trú tại thôn Vạn Xuân Đông, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường 0,2495g heroín và 390.000 đồng. Hiện tại, các đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ án cho Công an hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải xử lý theo luật định.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Thụy cho thấy khu vực này có khoảng 1.000 loài động vật sống trong các hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi triều và vùng nước cửa sông ven bờ. Với giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học, khu đất ngập nước huyện Thái Thụy đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch trở thành khu bảo tồn thiên nhiên. Theo đề xuất, khu bảo tồn đất ngập nước huyện Thái Thụy nằm ở vùng ngoài đê số 8 và đê bao của huyện Thái Thụy, thuộc 5 xã và 1 thị trấn. Phía Bắc tiếp giáp Hải Phòng qua sông Hóa, phía Nam tiếp giáp sông Trà Lý, phía Đông giáp biển Đông với 24km bờ biển và vùng nước ven biển Thái Thụy, phía Tây tiếp giáp đê số 8 và đê bao. Khu bảo tồn có tổng diện tích 13.100ha. Tuy nhiên, vướng mắc phát sinh khi khu bảo tồn chồng lấn gần 7.900ha với khu kinh tế Thái Bình, tiềm ẩn nguy cơ xung đột trong quản lý, triển khai các dự án khu kinh tế.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến bàn các phương án giải quyết vấn đề chồng lấn giữa khu bảo tồn đất ngập nước huyện Thái Thụy với khu kinh tế Thái Bình.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Thái Thụy không chồng lấn với khu kinh tế Thái Bình. Về ranh giới khu bảo tồn được

xác định trên cơ sở tổ công tác đã đề ra với diện tích khoảng gần 6.000ha, nằm ngoài 3 khu công nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tư vấn liên quan đến khu kinh tế Thái Bình tiếp thu ý kiến triển khai quy hoạch khu kinh tế trong thời gian tới.

Chiều ngày 3/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến khu đất của Trung tâm Khuyến nông (cũ). Dự họp có các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và UBND thành phố Thái Bình.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Khuyến nông đã lên phương án di chuyển theo mốc quy định và hoàn thành việc di chuyển từ ngày 11/12/2018 (trừ khu khí canh, nhà màng, vườn đang sản xuất khoai tây nguyên chủng và siêu nguyên chủng sẽ thực hiện di chuyển trước ngày 1/2/2019). Trung tâm đã bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành các thủ tục kiểm đếm để các sở, ngành

chức năng phê duyệt giá trị còn lại của tài sản. Về việc xây dựng kho lạnh tại trụ sở mới, Trung tâm sẽ triển khai các thủ tục đầu tư container lạnh theo đúng quy định sau khi được bố trí kinh phí.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm các công việc đã triển khai thực hiện đồng thời đề xuất các giải pháp để việc bàn giao khu đất của Trung tâm Khuyến nông (cũ) được nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc Trung tâm Khuyến nông và các sở, ngành liên quan đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý với phương án mở rộng quy hoạch trung tâm thương mại tại khu đất Trung tâm Khuyến nông (cũ). Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thiện phương án đấu giá và tiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trung tâm Khuyến nông (cũ) trong tháng 1/2019.



Rừng ngập mặn xã Thụy Trường (Thái Thụy).

ĐỒNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Thường xuyên vận động, phát huy vai trò của nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Đồng Hưng đã triển khai kế hoạch thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tăng cường trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tin dụng đen, cờ bạc... Làm tốt công tác quản lý nguồn để bảo đảm giao quân năm 2019 đủ số lượng, chất lượng, an toàn, đúng luật. Chuẩn bị đầy đủ các hệ điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2019. Các

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tăng cường trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tin dụng đen, cờ bạc... Làm tốt công tác quản lý nguồn để bảo đảm giao quân năm 2019 đủ số lượng, chất lượng, an toàn, đúng luật. Chuẩn bị đầy đủ các hệ điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2019. Các

xã đã về đích nông thôn mới chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm an ninh trật tự; các xã chưa về đích vận động các nguồn lực khẩn trương hoàn thành các tiêu chí còn lại. Làm tốt công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công và các đối tượng xã hội khác. Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường quản lý tốt học sinh, tổ chức kỷ cam kết để học sinh không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, phương tiện chủ động khám, điều trị cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN 162 ĐƠN KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH, KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp trên 180 lượt người, với 54 vụ việc liên quan đến đất đai, 3 vụ việc về bảo vệ môi trường, 1 vụ việc về khoáng sản. Sở đã giải quyết 22/22 vụ việc thuộc thẩm quyền về đất đai, 3 vụ việc về bảo vệ môi trường và 1 vụ việc về khoáng sản; chuyển và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 28 vụ việc. Đồng thời, tiếp nhận 162 đơn kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo. Trong đó 97 đơn đủ điều kiện xử lý, còn lại là đơn nặc danh, không rõ nội dung, địa chỉ, trùng lặp. Hầu hết các đơn thuộc thẩm quyền đã được giải quyết. Thông qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường, UBND tỉnh và Sở, đã tiếp nhận 62 lượt kiến nghị, phản ánh của công dân. Đã thực hiện hướng dẫn trực tiếp cho các công dân hoặc chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Năm 2019, Sở tiếp tục duy trì nền nếp tiếp công dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của các tổ chức, cá nhân theo quy định, bảo đảm các vụ việc được giải quyết đúng thời hạn, thẩm quyền.

THÀNH PHỐ XỬ LÝ 4.350 TRƯỜNG HỢP VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG

Để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, các lực lượng chức năng của thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Năm 2018, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 4.350 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, thông báo vi phạm về nơi cư trú, học tập 1.340 trường hợp. Các lỗi chủ yếu là vi phạm quy định về tốc độ, đi sai làn đường, chuyển làn không đúng quy định, dừng, đỗ sai quy định, uống rượu, bia điều khiển phương tiện, người đi xe máy vượt đèn đỏ, học sinh đi xe đạp điện dàn hàng ba, hàng bốn, không đội mũ bảo hiểm...

Ngoài ra, Công an thành phố phối hợp với các lực lượng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, tạo chuyển biến tích cực về trật tự đô thị.

ĐỨC DŨNG

GDP NÔNG, LÂM THỦY SẢN...

(Tiếp theo trang 1)

hàng hóa, thị trường tiêu thụ ngày càng biến động, chưa giải quyết dứt điểm việc gỡ "thê vàng" của EU với đánh bắt hải sản...

Năm 2019, ngành Nông nghiệp xác định "Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phần vinh, văn minh". 10 giải pháp được ngành Nông nghiệp đề ra để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP ngành trên 3,0%; giá trị sản xuất đạt trên 3,11%; kim ngạch xuất khẩu trên 43 tỷ USD; có 50% số xã

và ít nhất 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng trên 41,85%.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những thành tựu ngành Nông nghiệp đạt được trong năm 2018, đồng ý rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đồng ý nhất có ý nghĩa quan trọng, bù phần để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, do đó toàn ngành cần phải nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn, thực chất hơn trong cơ cấu lại

ngành Nông nghiệp gắn với đổi mới tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông sản cả nước và xuất khẩu; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh và triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới bảo đảm chất lượng và bền vững. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực và hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tăng cường quản lý tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.